

โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562

ความสอดคล้องกับนโยบาย

นโยบายที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
จุดเน้นการดำเนินงาน ข้อที่ 4.6 มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”
ในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน “ห้องสมุดเคลื่อนที่
สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือพิมพ์ฟ้า
ผนัง เป็นต้น

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการจัดทำโครงการ “ห้องสมุด
เคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ซึ่งมีห้องสมุด
เคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง และมีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดในระดับอำเภอ
ตำบล ที่เกิดขึ้นตามความพร้อม ความเหมาะสม อีกจำนวน 350 แห่ง เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการอ่าน
การศึกษาเรียนรู้ “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” สอนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนชาว
ตลาดและผู้สนใจทั่วไป โดยใช้หลักการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ อันจะก่อให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านและเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนา ตามหลักการ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อดำเนินการจัดให้มี “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่งและห้องสมุดเคลื่อนที่
สำหรับชาวตลาด ตามความพร้อมและความเหมาะสม

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ดำเนินการจัดให้มี “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ต้นแบบ จำนวน 77 แห่ง
2. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามความพร้อมและความเหมาะสม